

เดือน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
กิจกรรมส่วนงาน	คำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 174/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567	1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกาชาสุมแห่งประเทศไทย (ศปท. ยศท.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับ พนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. ผู้บริหารและพนักงาน ยศท. ร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันในเจตนาธรรมาภิบาล NO GIFT POLICY “งคให้ ๓หรับ” 2. ยศท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่เลย รวม ไทยด้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 8 ธ.ค.66 3. เคารพความรู้ กณิศศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตเงินในบัญชีเงินฝากของลูก้าธนาคาร 4. คู่มือการประเมิน ITA 5. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกาชาสุมแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท. ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. มาตราความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparent procurement policy) 2. ธรรมนูญกับกรกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ 2567 3. ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ดังนี้ 1) กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการได้ส่วน การแจ้งเบาะแส การกันบุคคลให้เป็นชนตามกฎหมาย ป.ป.ช. 2) การป้องกันการฉ้อโกงแห่ง ผลประโยชน์และการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุจริตตามที่กฎหมาย กำหนด 3) คำอธิบายสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (คู่มือประชาชน)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท. ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 2. การเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IT ประจำปีงบประมาณ 2567	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท. ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1.เกร็ดความรู้ 1) เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการ การไปศึกษาในภูมิภาคของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) การดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ 3. การสร้างความตระหนักถึงโทษ และแรงจูงใจการระงับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study) เรื่อง การให้-รับสินบน 3. การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 4. คู่มือจริยธรรมและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกาชาสุมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 5. แนวปฏิบัติ Do's and Don't เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม 6. หน้าที่และอำนาจของกาชาสุมแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกาชาสุมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 7. ระเบียบกาชาสุมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 8. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของกาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันของกาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 2. ข้อมูลนโยบาย No Gift Policy ดังนี้ 1) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy กาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 2) แผนสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของกาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 3) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของกรรมการกาชาสุมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานสายงานฯ ได้แก่ 1. การสร้างความตระหนักถึง สิ่ง ป่าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับองค์กร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 2. การสร้างความตระหนักถึง ไทยและธรรมาภิบาลการกระทำ การทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study) เรื่อง ขอใช้ถักไปปฏิบัติหน้าที่ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่			
					รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ ศปท. ยศท. ครั้งที่ 2/2566และเข้าร่วมประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 สึกอำนวยการ	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ กิจกรรมป้องกันการทุจริตของศปท.ให้กับพนักงานในสายงานฯ ผ่านทาง Application Line		
	เป้าหมายรายเดือน	3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
	ผลงานรายเดือน	3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
	ผลงานสะสม	3	12	23	32	47	56	69	78	86	91	96	100